

ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม วิศวกรนายจูลส์ โอเดอะแกรีกเกิน (Ir. Jules Oderkerken) ของสมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎร นายเฟร็ด ทีเฟิน (Fred Teeven) และนายฮันส์ ฟัน บาเลน (Hans van Baalen)

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐/หนังสือสภาผู้แทนราษฎร/กระทรวงการต่างประเทศแห่งเนเธอร์แลนด์
ข้าพเจ้ายินดีตอบจดหมายกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภาผู้แทนราษฎร นายเฟร็ด ทีเฟิน และนายฮันส์ ฟัน บาเลน เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมวิศวกร นายจูลส์ โอเดอะแกรีกเกิน คำถามดังกล่าวส่งมาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) ตามเลขที่อ้างอิง ๒๐๗๐๘๐๒๓๑๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มหาบัณฑิต เอ็ม ยี เอ็ม เฟอร์ฮาเคน (Drs. M.J.M. Verhagen)

คำถามที่ ๑

ท่านทราบหรือไม่ว่านายจูลส์ โอเดอะแกรีกเกิน ชาวดัตช์ ได้ถูกฆาตกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่พัทยาในประเทศไทย และได้มีการดำเนินคดีอาญา และในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ที่กำลังจะถึงนี้ ศาลจังหวัดพัทลุงจะตัดสินจำเลยในคดีนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ทราบ ข้าพเจ้าขอให้ท่านดูเว็บไซต์ www.julesoderkerken.nl ที่ครอบครัวของนายจูลส์ โอเดอะแกรีกเกินได้จัดขึ้น

คำตอบ

ใช่ ข้าพเจ้าทราบเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้ดี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) เป็นต้นมาได้มีการติดต่อและให้ความร่วมมือกับครอบครัวโอเดอะแกรีกเกินอย่างมาก ครอบครัวนี้ได้ติดต่อและมาพบปะกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกันทั้งทางโทรศัพท์และทางจดหมายหลายครั้ง สถานทูตได้พบปะและพูดคุยกับทนายความของครอบครัวนี้เป็นประจำ

คำถามที่ ๒

ท่านทราบจากตัวแทนทูตของท่านในประเทศไทยหรือไม่ว่า มีหลักฐานที่บ่งว่า บุคคลที่(อาจจะ)ต้องรับผิดชอบต่อการก่อการฆาตกรรมครั้งนี้ได้พยายามใช้อิทธิพลในการพิจารณาดำเนินคดีอย่างอิสระของศาลในประเทศไทย เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องได้รับโทษอาญา

คำตอบ

ใช่ ข้าพเจ้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าว และด้วยเหตุผลนี้สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยได้จัดการให้มีทนายความที่คอยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและไปอยู่ด้วยเมื่อมีนัดดำเนินพิจารณาคดีนี้ เท่าที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานว่าการดำเนินคดีไม่ยุติธรรม

คำถามที่ ๓

ท่านพร้อมหรือไม่ที่จะพูดคุยกับรัฐบาลไทยขอให้รับรองการดำเนินคดีนี้ให้เป็นไปอย่างอิสระ และไม่ให้มีเรื่องกีดกันใด ๆ ต่อศาลที่จะมีอิทธิพลต่อคำพิพากษา

คำตอบ

ขณะนี้ข้าพเจ้ายังไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยในเรื่องนี้ ขอให้ท่านคำตอบของข้าพเจ้าในคำถามที่สอง นอกจากนั้นแล้วเอกอัครราชทูตได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยรวม ๆ

คำถามที่ ๔

ท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อประมาณหนึ่งปีผ่านมาแล้ว ครอบครัวของนายจูลส์ โอเดอะแกริกเกิน ได้รับการข่มขู่ เนื่องจากว่าผู้สั่งฆาตรกรรมนายจูลส์ โอเดอะแกริกเกิน ได้ประกันตัวและถูกปล่อยเป็นอิสระจากการกักขัง ท่านพร้อมหรือไม่ที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ครอบครัวโอเดอะแกริกเกินที่จะไปฟังคำพิพากษาศาลที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗ พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้

คำตอบ

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพมหานคร กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการปล่อยให้เป็นอิสระจะมีผลอย่างไรต่อความปลอดภัยของครอบครัวโอเดอะแกริกเกิน ถ้าจำเป็นจะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยในเรื่องนี้เพื่อให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมให้แก่ครอบครัวโอเดอะแกริกเกิน

คำถามที่ ๕

เป็นจุดประสงค์ของท่านหรือไม่ที่จะให้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ไปฟังการดำเนินคดีที่ศาลในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ที่กำลังจะถึงนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่จุดประสงค์ ท่านมีเหตุผลใด

คำตอบ

ช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดโดยทนายความของสถานทูตเนเธอร์แลนด์อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีตัวแทนหลายคนจากสถานทูตที่ไปดูการพิจารณาคดีในนัดต่าง ๆ และตัวแทนเหล่านี้จะไปอยู่ด้วยในนัดคดีที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน

คำถามที่ ๖

กระทรวงการต่างประเทศพร้อมหรือไม่ที่จะสอบถามเอกอัครราชทูตไทย ประจำ ณ กรุงเฮก เกี่ยวกับเรื่องกรณีใช้สิทธิพลต่อการดำเนินคดี ในกรณีที่ท่านไม่พร้อม ท่านมีเหตุผลใด

คำตอบ

ข้าพเจ้าจะไม่ตัดการกระทำดังกล่าวโดยล่วงหน้า แต่ข้าพเจ้าคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะสอบถามเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรดูการพิจารณาดำเนินคดีก่อนว่าเป็นอย่างไร

คำถามที่ ๗

ท่านมีความเห็นหรือไม่ว่า ตัวแทนแห่งสถานทูตเนเธอร์แลนด์ควรให้ความสนใจต่อเหยื่อในคดีอาญาและครอบครัวของเหยื่อที่อยู่เบื้องหลังเป็นอย่างแรกก่อน มากกว่าที่จะให้ความสนใจแก่ผู้กระทำความผิดอาญาที่ศาลได้ตัดสินลงโทษแล้ว

คำตอบ

ข้าพเจ้ามีความเห็นเหมือนกับท่านว่าตัวแทนแห่งเนเธอร์แลนด์ควรจะให้ความสนใจกับชาวเนเธอร์แลนด์ที่ตกเป็นเหยื่อคดีอาญาหรือครอบครัวของเหยื่อมากกว่านี้ ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศพยายามดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้ทำงาน

ร่วมมือกับหน่วยงานช่วยเหลือเหยื่อชาวเนเธอร์แลนด์ คนสัญชาติดัตช์ที่ตกเป็นจำเลยอาญาหรือผู้ต้องโทษคดีอาญาในต่างประเทศได้รับความสนใจจากกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้ว สถานทูตคอยดูให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆในประเทศ